

รายงานผลการปฏิบัติการในการขับเคลื่อนนโยบายด้านการปศุสัตว์ รอบที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

คณะกรรมการ DLD – C จังหวัดบุรีรัมย์

ภารกิจงาน การผลิตสัตว์ภายใต้ระบบมาตรฐานด้านการเลี้ยงสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์ กิจกรรม ติดตามการพัฒนาตนเองของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อไปสู่การเลี้ยงแบบประณีต เพื่อพัฒนาสู่มาตรฐาน GFM.

ผลงาน/โครงการ/กิจกรรม : (ระบุชื่อภารกิจ) การผลิตสัตว์ภายใต้ระบบมาตรฐานด้านการเลี้ยงสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์										
ผลงาน/กิจกรรมย่อย : (ระบุชื่อแผนงาน/กิจกรรม ในเชิงปฏิบัติ) กิจกรรม ติดตามการพัฒนาตนเองของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อไปสู่การเลี้ยงแบบประณีต เพื่อพัฒนาสู่มาตรฐาน GFM.										
วัตถุประสงค์ : (ระบุวัตถุประสงค์ที่สอดคล้องกับแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม และชัดเจนเป็นรูปธรรม) ๑.สร้างองค์ความรู้ โลกทัศน์ และวิสัยทัศน์ด้านการเลี้ยงโคเนื้อแก่เกษตรกรรายย่อย ๒. เพื่อเพิ่มมูลค่าและขีดความสามารถในการแข่งขัน ๓. เพื่อติดตามและคัดเลือกฟาร์มโคเนื้อของเกษตรกรที่มีการดำเนินการที่ดี เพื่อพัฒนาเป็นฟาร์มตัวอย่างของชุมชน										
ผลตอบสนองต่อนโยบาย : (ระบุหัวข้อ นโยบาย กรม/กระทรวง หรือ ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง) ตามพันธกิจ ข้อที่ ๒ และภารกิจและอำนาจหน้าที่กรมปศุสัตว์ ข้อที่ ๑. ดำเนินการการตามกฎหมาย ว่าด้วย ฯ พรบ.โรคระบาดสัตว์ และ พรบ.ควบคุมการฆ่าและจำหน่ายเนื้อสัตว์										
ลำดับ	กิจกรรมที่ปฏิบัติ	พื้นที่ดำเนินการ	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	คิดเป็นร้อยละ	วันที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบหลัก	หน่วยงานที่ร่วมบูรณาการ	หลักฐานอ้างอิง	หมายเหตุ
๑. ๒.	ออกตรวจติดตามและแนะนำแนวทางการพัฒนาการเลี้ยงโค ณ ฟาร์มของเกษตรกร ดำเนินการคัดเลือกฟาร์มโคเนื้อของเกษตรกรที่มีการดำเนินการที่ดี เพื่อพัฒนาเป็นฟาร์มตัวอย่างของชุมชน	จำนวน ๒๓ อำเภอ	๔๖๐ ราย ๒๓ แห่ง	๔๖๐ ราย ๒๓ ฟาร์ม	๑๐๐ ๑๐๐	เม.ย.-มิ.ย.๖๗ ส.ค.-ก.ย.๖๗	สนง.ปศุสัตว์อำเภอ สนง.ปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์	กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ สนง.ปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์บุรีรัมย์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์บุรีรัมย์	เอกสารการติดตาม ข้อมูลฟาร์มและภาพถ่ายกิจกรรม	
ปัจจัยแห่งความสำเร็จ (Key Success Factor) ; ๑. การประชาสัมพันธ์และให้ความรู้ที่ลึกและกว้างขวาง ทำให้เกษตรกรสนใจในการพัฒนาตนเอง ๒. ภาพชัดขอราคาโคเนื้อที่แตกต่างระหว่างฟาร์มที่มีการจัดการที่ดี และฟาร์มรูปแบบเก่า เป็นเครื่องกระตุ้นความอยากเปลี่ยนแปลงของเกษตรกร										
ปัญหาและอุปสรรคที่พบ ; เกษตรกรที่ต้องการเปลี่ยนแปลง/พัฒนาตนเอง ยังกังวลกับทุนที่ต้องใช้จ่ายในการเปลี่ยนแปลง										
ข้อเสนอแนะ/แนวทางป้องกัน/แก้ไข : ๑. เห็นควรดำเนินการให้ต่อเนื่องอย่างกว้างขวางต่อไป ๒. กรมปศุสัตว์ควรมีโครงการอุดหนุน สนับสนุน การพัฒนาการเลี้ยงโคเนื้อสู่มาตรฐานอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น โดยมีโครงการ/กิจกรรมต่างๆ สนับสนุน										